

ด่วนที่สุด

รง ๐๔๐๖/ ๐๐๘๕๓



กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ ๘๐๐๐๐๐๗๙/๒๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้หารือความชัดเจนในการจัดอบรมแก่พนักงานและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในประเด็น ดังนี้ ๑) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าข่ายได้รับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานจากกระทรวงแรงงาน เพื่อนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองดังกล่าวไปใช้สิทธิหักเป็นรายจ่ายทางภาษี ๒ เท่า ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ ๔๓๗ (พ.ศ. ๒๕๔๘) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔๘) หรือไม่ ๒) หากไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการรับรองหลักสูตร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานจากกระทรวงแรงงาน ใคร่ขอความอนุเคราะห์พิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่เป็นบริษัทจำกัด สามารถได้รับการรับรองหลักสูตรเพื่อนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ต่อไป นั้น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเรียนชี้แจงว่ากรณีการให้สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษอยู่ในอำนาจพิจารณาของกรมสรรพากรที่จะพิจารณาตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔๘) กำหนดให้หลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ต้องเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้าง และได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างแต่ละคนนั้น ต้องเป็นไปตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงแรงงาน โดยกระทรวงแรงงานมีคำสั่ง ที่ ๑๔๖/๒๕๔๙ มอบหมายการรับรองหลักสูตรและอนุมัติอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้าง ให้แก่นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น ในกรณีจัดฝึกอบรมเอง บริษัทจะต้องนำหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการนำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้กับกรมสรรพากรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิ สุโกศล)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๖ ๑๙๓๗

โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๓๗๐๐